

2 กุมภาพันธ์ 2554

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทุกบริษัท

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ประธานชมรมวามิชนกิจ

กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ น.(ว) 3 /2554 เรื่อง นำส่งประกาศและชักชวนความเข้าใจหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ด้วยสำนักงานได้สังเกตเห็นถึงความจำเป็นของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในระยะยาว และเห็นว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยยังมีข้อจำกัดด้านแหล่งเงินทุนอีกมาก เนื่องจากภาครัฐมีภาระการลงทุนสูงทั้งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานและโครงการอื่น การอนุญาตให้มีการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure fund) จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยลดภาระการลงทุนของภาครัฐและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการดำเนินงานหรือลงทุนในกิจการของรัฐ ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนของผู้ลงทุนอีกด้วย

สำนักงานขอเรียนว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้ออกประกาศเกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ดังนี้

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

สำนักงานจึงขอส่งประกาศข้างต้นมาเพื่อโปรดทราบ และขอชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม คือ นางสาวกิตติณี
ลักษณะสิริศักดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน โทรศัพท์ 0-2695-9530
e-mail : kittinee@sec.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจรรยาพรณ อินทรรุ่ง)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

เลขที่การ^{๓๓๓}

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปหลักเกณฑ์การจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure fund)
2. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 1/2554
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและ
การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่
6 มกราคม พ.ศ. 2554
3. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม
พ.ศ. 2554

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2695-9530

โทรสาร 0-2695-9740